



๒. คำชี้แจง

โครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๗

โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า เป็นการสร้างการเรียนรู้พิชภัยร้ายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และในปีนี้ได้เพิ่มเรื่องบุหรี บุหรีไฟฟ้า ให้กับนักเรียนโดยใช้กระบวนการActive Learning ให้เหมาะกับวัย โดยมีแนวกิจกรรมให้เลือกปฏิบัติลงสู่นักเรียนตามความเหมาะสมของผู้เรียน

โดยมีเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาในแต่ละระดับ และใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เรียบง่าย สามารถนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับห้วงวัยเช่น ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และนักศึกษาในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้(สกร.) เป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติลงได้ถึงตัวนักเรียน ครอบครัว และ

โดยใช้แก่นสำคัญในการทำกิจกรรมคือ **พลังความรัก ความปรารถนาดี สัมพันธภาพ ความสามัคคี** ในการทำหน้าที่ลูกที่ดี เพื่อนที่ดี ช่วยเหลือพ่อแม่ และเพื่อน ให้พ้นจากการเสียนาคต เสี่ยงสุขภาพ เสี่ยงชีวิตจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี บุหรีไฟฟ้า ซึ่งการเจริญเติบโตของคนแต่ละห้วงวัยนั้น มีธรรมชาติการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ต่างกัน เช่นวัย**มัธยมศึกษาตอนต้น** เป็นรอยต่อของการเจริญเติบโตของคนเราในระยะที่๒ (๗-๑๔ปี) เป็นวัยแห่งความกล้าหาญและการเลียนแบบ **มัธยมศึกษาตอนปลาย** เป็นการเจริญเติบโตของคนเราในระยะที่๓ (๑๔-๒๑ปี) เป็นวัยแห่งอุดมคติ ซึ่งห้วงนี้เปรียบเสมือนวัยของนักคิด จะมีความคิดไตร่ตรอง หาเหตุผล (จากหนังสือสอนให้เป็นอัจฉริยะตามแนวนีโอฮิวแมนนิส:รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล)

ปัจจุบันเยาวชนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี บุหรีไฟฟ้าโดยมีอายุน้อยลงไปเป็นลำดับ เราจึงต้องสร้างความตระหนักรู้ในพิชภัยสิ่งเหล่านี้แก่เยาวชน ผ่านการเรียนรู้ และใช้ความเข้าใจธรรมชาติของช่วงวัย ความรัก ความปรารถนาดีมาเป็นเครื่องมือ ตามแนวทาง “พลังแห่งความนุ่มนวล” (The power of softness) ให้เยาวชนเรียนรู้อย่างมีความสุขเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ

โดยในปี๒๕๖๗ นี้เป็นแนวทางกิจกรรมแบ่งตามห้วงวัย และธรรมชาติของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งสามารถปรับประยุกต์ได้ตามความเหมาะสม และยังสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่ง๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พระองค์มีพระชนมายุ ๗๒ พรรษา โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้าขออนุญาตถวายเป็นพระราชกุศล และขออนุมทนาการกับทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมาอย่างต่อเนื่อง